

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เกลือทะเล	๑. กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนายกระดับเกลือทะเลไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ระดับโลก	สำนักข่าวไทย
ส่วนภูมิภาค		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เกษตรปลอดภัย	๒. สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงนิทรรศการ...มีชีวิต ภายใต้แนวคิด “นครราชสีมา ก้าวสู่เกษตรปลอดภัย ด้วยเกษตรวิถีใหม่” ภายในร้านนิทรรศการงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๕	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ประกวดทุเรียน	๓. จังหวัดกระบี่ประกวดทุเรียนพื้นเมือง ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบ New Normal	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาระดับเกลือทะเลไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ระดับโลก



จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในพื้นที่ของการผลิตสินค้าเกษตรกรรม นอกจากผลไม้ตามฤดูกาลแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับการทำนาเกลือทะเลเป็นจำนวนร้อยละ 2 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยมีพื้นที่ทำนาเกลือที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 217 ไร่ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเล พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเล

สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส จัดแสดงนิทรรศการ...มีชีวิต ภายใต้แนวคิด “นราธิวาส ก้าวสู่เกษตรปลอดภัย ด้วยเกษตรวิถีใหม่” ภายในงานนิทรรศการ งานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ปี 2565

18 มิ.ย. 2565 Views 151



นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส จัดแสดงนิทรรศการ...มีชีวิต ภายใต้แนวคิด “นราธิวาส ก้าวสู่เกษตรปลอดภัย ด้วยเกษตรวิถีใหม่” ภายในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๕

ภายในบูธมีการจัดแสดง วิธีการทำการเกษตรแนวใหม่ เป็นนวัตกรรมการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นให้บุคคลทั่วไปสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ โดยการปรับวิถีการผลิตที่ลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิต พัฒนาคุณภาพ (อาหารปลอดภัย) บริหารจัดการแปลง และการตลาดให้มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืน สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส จึงได้นำนวัตกรรมและองค์ความรู้มาจัดแสดงและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ดังนี้ การปลูกผักยกแคร่ ผักลอยฟ้า และผักในภาชนะการเลี้ยงชันโรง และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สบู่ เครื่องสำอาง การบริการคลินิกพืช การบริการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการแจกต้นพันธุ์พืชผัก และสารชีวภัณฑ์ (มะเขือเปราะ พริก กระเจี๊ยบเขียว และต้นพันธุ์ ดอกบานบุรี) โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการและรับบริการจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสได้ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ร้านนิทรรศการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๕

จังหวัดกระบี่ประกาศเตรียมฟื้นเมือง ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2565 ในรูปแบบ New Normal

13 มิ.ย. 2565 Views 77



นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมฟื้นเมือง ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบ New Normal ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายชำนาญ นุ่นคำ เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

จังหวัดกระบี่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีลักษณะเด่นและมีศักยภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายด้าน เช่น พืชสมุนไพร ไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้มหายากและมีจำนวนลดลง มีโอกาสสูญพันธุ์และเลือนหาย หากไม่ได้รับการใส่ใจ ดูแล รวบรวม ปลูก รักษา ปกป้องไว้ รวมทั้งขยายพันธุ์อย่างถูกหลักวิธีเพื่อให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง” ที่พบในท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านลักษณะสีส่น และรสชาติที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน จึงต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจได้รับรู้ เข้าใจยิ่งขึ้น ปรับทัศนคติความคิดในแนวบวก ปลูกฝังจิตสำนึก รัก ห่วงแหนธรรมชาติและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนให้คงอยู่ พึ่งพาธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งขยายผลไปสู่การสร้างมูลค่า จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้จัดการประชุมเตรียมฟื้นเมือง ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบ New Normal โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรัก ห่วงแหน และร่วมอนุรักษ์ต้นทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ให้คงอยู่ ขยายผลไปสู่การสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ โดยมีกิจกรรมการประกวด แบ่งเป็นออกเป็น ๒ ประเภท คือทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่เนื้อสีเหลือง และทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่เนื้อสีขาว

ผลการประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ ประเภททุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ เนื้อสีเหลือง รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ (ชื่อต้นทุเรียนสองพี่น้อง) ส่งเข้าประกวด โดยชื่อเกษตรกรนายพิภพ เวชกุล ตำบลทับปรี อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

(ชื่อต้นทุเรียนชนิดนี้) ส่งเข้าประกวดโดยชื่อเกษตรกร นายสุริโย ไสไทย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ (ชื่อต้นทุเรียนไอ้เป็ด) ส่งเข้าประกวดโดยชื่อเกษตรกร นางสาวกัญญา มณีอ่อน ตำบลไสไทย..อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ผลการประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ ประเภททุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ เนื้อสีขาว รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ (ชื่อต้นสาวพวง) ส่งเข้าประกวดโดยชื่อเกษตรกรนายสมปอง ตานี ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ (ชื่อต้นไฉ่ยาว) ส่งเข้าประกวดโดยชื่อเกษตรกร นายกิตติศักดิ์ สังขาน ตำบลทับปrik อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ (ชื่อต้นขาวนวล) ส่งเข้าประกวด โดยชื่อเกษตรกร นายสุชาติ จำเริญลาภ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ .อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และรางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร